

Số: /TTr-UBND

Lấp Vò, ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Công văn chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, vận động lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Kính gửi: Thường trực Huyện ủy

Trong những năm qua, các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người lao động tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt và vượt chỉ tiêu được giao; đa số lao động sau khi hết hạn hợp đồng về nước có làm việc, tham gia khởi nghiệp, học nghề, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, một vài cấp uỷ chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác vận động, tuyên truyền tại một vài địa phương chưa chặt chẽ dẫn đến kết quả một số xã không đạt chỉ tiêu Huyện giao (năm 2023 còn 03 xã không đạt chỉ tiêu); công tác quản lý lao động trong và sau khi kết thúc hợp đồng lao động chưa chặt chẽ, kịp thời; tỷ lệ lao động về nước tham gia khởi nghiệp còn thấp so với tiềm năng hiện có.

Năm 2024, chỉ tiêu Tỉnh giao 233 lao động, tăng 58 lao động so với năm 2023. Để đạt được chỉ tiêu này, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị Huyện. Do đó, Ủy ban nhân dân Huyện kính trình Thường trực Huyện ủy xem xét, cho ý kiến đối với dự thảo đề trình Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Công văn chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, vận động lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục triển khai, quán triệt, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 42-KH/HU ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện về lãnh đạo thực hiện Kết luận số 246-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI về tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động đưa người lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài, giai đoạn 2021 - 2025.

Nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền và người đứng đầu các cấp về công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài của cấp uỷ, chính quyền nhằm giúp người lao động có việc làm ổn định, nâng cao đời sống về vật chất, tinh thần của bản thân và gia đình; đồng thời, tạo nguồn nhân lực có kỹ năng, tay nghề cao, đóng góp vào quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Huyện.

2. Các Đảng uỷ xã, thị trấn lãnh đạo, chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn phối hợp rà soát danh sách nguồn lao động hiện có tại địa phương để làm cơ sở tuyên truyền, vận động các lao động có đủ điều kiện tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; thống kê tình hình lao động hết hạn hợp đồng trở về địa phương để gặp gỡ, trao đổi định hướng cho lao động khi kết thúc hợp đồng quay về nước lập nghiệp, khởi nghiệp; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể Huyện, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; trước mắt, tập trung tuyên truyền, vận động lao động tham gia tuyển chọn đi làm việc theo hợp đồng tại Nhật Bản qua Công ty Cổ phần nhân lực Quốc tế Hưng Thịnh tại huyện Lấp Vò (đợt 1) năm 2024 đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Ngoài ra, phân công các đồng chí đảng uỷ viên phụ trách các khóm, ấp tăng cường giám sát, đôn đốc việc thực hiện để kịp thời tham mưu cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo.

3. Đảng uỷ Trường Trung học phổ thông Lấp Vò 1, Lấp Vò 2, Lấp Vò 3, Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Bình Thạnh Trung tập trung lãnh đạo định hướng tuyên truyền, phân luồng học sinh, vận động đối với các em học sinh không đăng ký học lên Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, đăng ký tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu như đã ký kết.

4. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong Huyện phối hợp Uỷ ban nhân dân cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thường xuyên, liên tục, bằng hình thức phù hợp, thông qua các cuộc họp chi, tổ hội, tổ nhân dân tự quản, hội quán, câu lạc bộ,... phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu Kế hoạch của Huyện đề ra.

5. Uỷ ban nhân dân Huyện lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng, Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt các giải pháp đẩy mạnh công tác đưa lao động tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bảo đảm đạt và vượt chỉ tiêu Tỉnh giao; tập trung lãnh đạo đợt tham gia tuyển chọn lao động đi làm việc theo hợp đồng tại Nhật Bản qua Công ty Cổ phần nhân lực Quốc tế Hưng Thịnh tại huyện Lấp Vò (đợt 1) năm 2024 đạt và vượt chỉ tiêu. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện và giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Công văn này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Huyện uỷ.

Kính trình Thường trực Huyện ủy xem xét, cho ý kiến./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Q.CT, PCT.UBND Huyện;
- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội;
- LĐVP + CV (K. Đính);
- Lưu: VT, KĐ.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
Q. CHỦ TỊCH**

Trương Thị Diệp